

Đời Sống Đấng Christ

Chúa Giê-xu Đấng Họ Mong Đợi

Giăng 7:10-53

Câu Gốc

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” II Cô-rinh-tô 9:15

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ các em phải trông chờ điều gì mình thật mong muốn? Em có phải chờ lâu không? Em cảm thấy thế nào khi nhận được nó? Hãy cùng nhau xem bài học Kinh Thánh nói gì về tặng phẩm mà nhiều người đang trông đợi, một điều mà họ đang trông chờ lâu nay.

Câu chuyện trong Giăng tiếp tục sau khi anh em Chúa Giê-xu rời Ga-li-lê để đi dự tiệc ở Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu âm thầm đi vào vì ở đó có nhiều người muốn giết Ngài, và Chúa Giê-xu biết giờ của Ngài chưa đến.

Nhiều người bàn tán về Chúa Giê-xu. Có người nghĩ Chúa Giê-xu là một người tốt. Có người thì nghĩ Ngài dạy những điều giả dối. Nhưng giữa tuần của ngày hội, Chúa Giê-xu vào dạy trong đền thờ. Nhiều người lắng nghe Ngài và những người lãnh đạo không thể tin Ngài ăn nói lưu loát mà chưa hề học ở trường nào mà họ học. Chúa Giê-xu giảng dạy khôn ngoan không phải bởi Ngài có học thức. Ngài có thể giảng dạy khôn ngoan vì có Ngài giảng dạy sứ điệp của Đức Chúa Trời; Ngài đã nói những gì Đức Chúa Trời muốn Ngài nói. Và vì Chúa Giê-xu nói lẽ thật, nhiều người tin Ngài; họ đặt niềm tin vào Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến.

Lâu nay người ta đang trông chờ Đấng mà Đức Chúa Trời hứa, Chúa Cứu Thế (hay Mê-si-a), Chúa Giê-xu. Và mặc dù họ không biết Chúa Cứu Thế sẽ đến từ đâu, Đức Chúa Trời đã nói với họ qua lời của Ngài là Kinh Thánh. Cựu Ước, là phần đầu của Kinh Thánh, nói về sự giáng sanh, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Phần Cựu Ước của Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết khi Chúa hứa điều gì, thì chắc sẽ có điều đó. Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Mục Đích
Bài Học

Giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Đấng Mê-si-a, Đấng Đức Chúa Trời xức dầu.
Giới thiệu những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm trong Tân Ước
Giới thiệu Đức Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa, Ngài là Đấng không nói dối.

* Xem
Michê 5:12
& Mathiô
2:1-6

* Xem Ô-
sê 11:1 &
Mathiô
5:15

* Xem Ê-
sai 9:1-7 &
Mathiô
4:12-16

Trong Cựu Ước, Chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời hứa một Đấng Mê-si-a, sẽ đến từ Bết-lê-hem.* Chúng ta biết gì Về Chúa Giê-xu đến từ Bết-lê-hem? Cha mẹ Chúa Giê-xu là người Na-xa-rét, không phải Bết-lê-hem, nhưng thống đốc của Đế quốc La-mã ra lệnh kiểm tra dân số để đếm mọi người. Để ghi danh, họ phải trở về xứ của tổ phụ họ, là những người sống trước đó. Giô-sép chồng Ma-ri phải trở về Bết-lê-hem. Chúa Giê-xu đã sanh ra khi họ ở đó.

Chúng ta đọc trong Cựu Ước và thấy rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến từ Ai-cập!* Làm sao Đấng Đức Chúa Trời hứa lại đến từ Ai-cập? Đúng vậy, khi Chúa Giê-xu sanh ra, khi vừa lớn một chút, và sau khi các Bác sĩ đến thăm, Giô-sép, cha trên đất của Chúa Giê-xu, có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Đức Chúa Trời báo trước cho ông biết vị vua gian ác sẽ làm điều xấu. Đức Chúa Trời muốn họ phải trốn qua Ai-cập. Họ trở về sau khi vua băng hà.

Khi Chúa Giê-xu giảng dạy, họ bắt đầu tin Ngài, họ bàn tán thế nào Đấng mà Đức Chúa Trời hứa không thể đến từ Ga-li-lê được. Nhưng trong Cựu Ước sách Ê-sai,* Đức Chúa Trời phán Chúa Giê-xu sẽ đến “qua con đường” Ga-li-lê. Khi Chúa Giê-xu và gia đình trở về từ Ai-cập, họ trở về nơi chỗ Giô-sép và Ma-ri ở trước khi đến Bết-lê-hem. Họ trở về Na-xa-rét. Thành phố Na-xa-rét ở trong vùng hay địa phận của Ga-li-lê. Trong sách Ê-sai, khi Kinh Thánh nói Ngài sẽ đến “qua con đường” Ga-li-lê, Kinh Thánh cũng nói “Dân đi trong nơi tối tăm sẽ thấy ánh sáng lớn.” Cho nên khi Chúa Giê-xu bắt đầu mục vụ của Ngài, Ngài đến từ Ga-li-lê để ban ánh sáng, hay lẽ thật, của Đức Chúa Trời cho thế giới tối tăm không có Ngài.

Chúng ta nhận được tặng phẩm từ Đức Chúa Trời - một món quà Ngài đã hứa hơn ngàn năm qua. Ngài giữ lời hứa và đã sai Con Độc Sanh. Chúa Giê-xu đến cho em và tôi. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi sự tối tăm vì không biết Ngài và đem chúng ta vào ánh sáng của hiểu biết và tin cậy và đồng hành với Ngài đời đời! Em có nhận món quà của Ngài hôm nay không?

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Gói một hộp quà nhỏ. Gói cái nắp riêng với cái hộp. Viết một chữ hay một đoạn của câu gốc trên miếng giấy dài. Đặt những miếng giấy dài này trong hộp. Cho các em mở hộp quà và sắp xếp thành câu gốc.

Câu Nguyện

Câu nguyện, cảm ơn Đức Chúa Trời vì món quà vô giá của Ngài.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 20
Chúa Giê-xu Là Sự Sáng Thế Gian
Giăng 8:1-30

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Món Quà Đức Chúa Trời Cho Em!

Hát: Chúa Có Một Món Quà Cho Em (Giai điệu Farmer in the Dell)

Chúa có một món quà cho em
Chúa có một món quà cho em
Hãy đến nhận món quà mà Ngài sẽ cho
Chúa có một món quà cho em

Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời
Sanh trong Đêm tại Bết-lê-hem
Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu chết Để ta được sống
Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời



Dạy: Các em có thích quà không? Tôi thích. Tôi thích tặng quà cũng như nhận quà! Có bao giờ các em giúp chọn quà cho ai không? Em có tặng món quà mình thích hay chọn món quà người ta yêu thích, như hoa cho mẹ hay món gì có màu sắc người cha thích? Tôi luôn suy nghĩ đến món quà cho đến khi tôi biết chọn món gì đúng là món họ thích!

Các em có biết không? Chúa đã ban một món quà cho tôi và em! Các em có nghĩ là Chúa là Đấng yêu các em hơn hết, quyết định cho các em cái gì Ngài thấy trước nhất? Các em có nghĩ Chúa nói “Ồ cái này cũng được, Nó không tốt lắm, nhưng Ta cứ cho đại?” Không, Chúa chọn món quà trọn vẹn nhất cho các em và tôi. Nó không phải là một cái túi màu mè hay là một chiếc xe đua. Chúa ban Chúa Giê-xu. Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta cần thiết nhất. Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta không thể nào tìm được.

Các em có biết món quà của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, không là điều mà chúng ta có thể để qua một bên và suy nghĩ trong một ngày, một tuần khi học Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài (cầu nguyện), và dành thì giờ với Ngài (học Kinh Thánh), và các em có thể đi theo Ngài (vâng lệnh Ngài).

Cầu Nguyện: Cảm ơn Ngài vì món quà diệu kỳ là Chúa Giê-xu

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Chuẩn bị những bản đồ vùng đất thánh bao gồm Ai-cập (hãy ghim mũi tên chỉ về hướng Ai-cập). Chỉ cho các em biết chỗ Chúa Giê-xu sanh ra (Bết-lê-hem), chỗ mà Ngài và gia đình trốn đến (Ai-cập) và nơi Ngài lớn lên (Na-xa-rét trong Ga-li-lê)
- Nói đến sự chờ đợi. Các em sẽ nghĩ thế nào khi phải chờ đợi? Thường thì phản ứng tiêu cực. Chơi trò chơi Duck, Duck, Goose hay chơi năm mươi. Sau đó, nói về sự chờ đợi thích thú như thế nào! Nói về phần thưởng của sự chờ đợi Chúa Giê-xu là thế nào. Nói thế nào chúng ta không cần phải chờ đợi món quà của Đức Chúa Trời nữa; Chúa Đã sai Con Ngài đến.
- Cho các em nhỏ: Chọn một em làm tiên tri về Đấng Mê-si-a. Cho các em viết bài báo, vẽ hình hoặc bài xã luận. Xem trang hai của bài học để xem Kinh Thánh tham khảo.
- Cho các em lớn: Nói về tặng phẩm. Đem vài gói quà lớn, nhỏ, gói trong những giấy màu và vài gói quà chỉ dán băng keo. Đặt “món tốt nhất” trong hộp nhỏ không gói giấy màu. Cho các em chọn hộp quà các em thích. Cho các em mở quà ra. Nói cho các em biết sự khác biệt của món quà bên trong và giấy gói bên ngoài. Chụp lấy cơ hội nói với các em về Ê-sai 53:2-3. Chúa Giê-xu không có vẻ tốt đẹp bên ngoài. Ngài không mặc áo đẹp hay đến trong tư cách vị vua với vương miện. Ngài khiêm nhường. Ngài vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài là tặng phẩm quý báu nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta vì Ngài sẵn sàng chết thế cho chúng ta.